

**คำกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์
การจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การพัฒนา
วิชาการสายรับใช้สังคม”**

**โดย นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา**

**วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น.
ณ ห้องมิราเคิลแกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
กรุงเทพฯ**

ท่านประธานกรรมการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท่าน
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา

ท่านผู้บริหารมูลนิธิสยามกัมมาจลและผู้บริหารธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ท่านวิทยากร และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาทุกท่าน ที่ได้ร่วมสัมมนาในวันนี้ ท่าน
ทั้งหลายในฐานะผู้บริหารล้วนมีบทบาทสำคัญในการ
กำหนดแนวนโยบาย ทิศทาง และการดำเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา การดำเนินงานในทุกๆ ด้านจะสำเร็จ
ผ่านไปด้วยดี ด้วยความร่วมมือของทุกๆ ท่าน

ในช่วงเวลาที่ผ่านมา หลังจากมีวิกฤตทางการเมือง
และสังคมเมื่อต้นปี 2553 ส่วนหนึ่งของข้อเรียกร้องจาก
สังคมก็คือ การแสดงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาที่จะ

พหุชาติออกจากวิกฤต คือ การจัดการศึกษาต้องอยู่บน
ฐานของชีวิตจริง นักวิชาการที่มีผลงานด้านการรับใช้
สังคมต้องมีพื้นที่ในสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์การ
ประเมินผลงานวิชาการควรสอดคล้องกับแผนการพัฒนา
ประเทศ รวมถึงมีความพยายามของหลายฝ่าย ที่จะให้
ผลักดันให้การศึกษามีถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตและอยู่
บนฐานวัฒนธรรม

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดให้มีการ
การประชุมระดม ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขวิกฤต
ดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งผลักดันแนวคิด
แนวทางการส่งเสริมอุดมศึกษาร่วมสร้างประเทศไทยน่า
อยู่ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2553 โดยมี
เป้าประสงค์หลัก คือ ส่งเสริมบทบาทสถาบันอุดมศึกษา
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ ร่วมเป็นแกนหลัก
ของแต่ละพื้นที่ในกระบวนการสร้างความเป็นธรรมและ
ลด ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การพัฒนาให้มีสายงาน
วิชาการรับใช้สังคม (social impact)

/การพัฒนา.....

- 2 -

การพัฒนาระบบการผลิตกำลังคนของประเทศที่มี
อุดมการณ์เพื่อส่วนรวมและมีความ เป็นพลเมือง และ

การให้บริการวิชาการที่มาจากความร่วมมือร่วมของชุมชน
ท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาพื้นที่ โดยมี
ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนประกอบด้วย (1)
โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด (2) การจัดตั้ง
ศูนย์จัดการความรู้เพื่อพัฒนาจังหวัดในสถาบันอุดมศึกษา
(3) การสร้างความเป็นพลเมืองของนิสิตนักศึกษา
(4) การสร้างบรรยากาศเพื่อการปรับตัวของ
สถาบันอุดมศึกษา และ (5) **การพัฒนาวิชาการสายรับใช้
สังคม**

การจัดประชุมในวันนี้เป็นอีกก้าวหนึ่งของ
สถาบันอุดมศึกษา ในการแสดงบทบาทและการปฏิรูป
ระบบอุดมศึกษาให้มีความใกล้ชิดกับสังคมไทย ให้
สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมอุดมปัญญา ด้วย
การเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนอื่นๆ
ของสังคมร่วมกันทำงานสร้างสรรค์งานวิชาการสายรับใช้
สังคม เพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น
รวมทั้งการสนับสนุนให้ผลงานวิชาการสายรับใช้สังคม
ได้รับการยอมรับ การนำเสนอและเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ การประเมินคุณภาพ/คุณค่า เพื่อใช้เป็นผลงาน
เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งในปัจจุบันมี
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง อาทิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ

สถาบันอาศรมศิลป์ ที่เล็งเห็นความสำคัญและได้มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการระบบการศึกษาที่เน้นการบูรณาการวิชาการสายรับใช้สังคม พัฒนาระบบการเรียนรู้อะไรหรือปรับวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ ๆ และพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นพลเมืองที่ดี

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้ บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ผมขอเปิดการสัมมนา ณ บัดนี้ และขอให้การดำเนินการสัมมนาจงบรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ
